

‘กรณี’เดินสายค้านปตท.

• ตั้งคำถามสื่อขั้วรัฐธรรมนูญหรือไม่¹³

“กรณี” เดินสายยื่นหนังสือต่อ กกพ.คัดค้านกลุ่ม ปตท. ชื่อกิจการ GLOW ตั้งคำถามสื่อขั้วรัฐธรรมนูญหรือไม่ ด้าน กกพ.ยืนยันพิจารณาตามขอบเขตอำนาจกฎหมาย

นายกรณี จากทีคิวเอ็ม อติธรรมมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อคัดค้านการที่กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT จะเข้าซื้อกิจการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW โดยเห็นว่า กกพ. จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะอาจจะมีผลต่อการดำเนินการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา 75 ที่ห้ามภาครัฐทำธุรกิจแข่งกับเอกชน ยกเว้นว่าสามารถดำเนินการได้ในกรณีจำเป็น และได้เดินทางไปยังข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นข้อท้วงติงกรณีขั้วรัฐธรรมนูญให้กับศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดหรือไม่ นั้น เป็นเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินจะ

ต้องพิจารณาต่อไป

“การที่จะซื้อหุ้น GLOW เพื่อที่จะทำธุรกิจไฟฟ้า ถือเป็นการแข่งขันกับเอกชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ เราจึงมองว่าเป็นการกระทำที่ลุ่มเสี่ยงต่อการขั้วรัฐธรรมนูญ และจะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบในประเด็นนี้ต่อไป” นายกรณี กล่าว

นายกรณี กล่าวอีกว่า ประเด็นสำคัญที่ได้หารือกับนายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธาน กกพ. คือเงื่อนไขสำคัญการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก กกพ. ซึ่งหาก กกพ.อนุมัติก็จะทำให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท.ที่จะเป็นคนเข้าซื้อ GLOW จ่ายเงินค่าซื้อหุ้นให้กับกลุ่ม Engie ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น GLOW มูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาท ซึ่งจะทำให้เงินจำนวนนี้

ถูกดึงออกนอกประเทศ หากภายหลังมีการโอนเงินไปแล้ว แต่มีการตีความว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น กกพ.ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ซึ่งมีกำหนดการพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ก.ย. และสามารถขยายเวลาได้อีก 15 วัน

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลต่อการซื้อกิจการ GLOW จะทำให้เกิดการผูกขาดการขายไฟฟ้าในพื้นที่มาบตาพุด นอกเหนือจากการผูกขาดในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทำให้กลุ่มลูกค้าของ GLOW นับ 10 รายมีความกังวลเรื่องการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำที่อาจจะไม่เป็นธรรม และได้ยื่นข้อร้องเรียนดังกล่าวมาที่ กกพ.เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นายกรณี กล่าวอีกว่า การที่ ปตท.มีแผนจะขยายธุรกิจร้านกาแฟเพื่อเมซอนภายใต้ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.นั้น

นับว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญที่ห้ามแข่งขันกับภาคเอกชนด้วยเช่นกัน ซึ่งแนวทางที่เป็นไปได้เห็นว่า ปตท.ควรขายธุรกิจอเมซอนออกมาให้กับเอกชน โดยไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ซึ่งอาจจะเป็นการขายให้กับอดีตผู้บริหาร ปตท. หรือขายให้กับกลุ่มเฟรนไชส์หรือประชาชนทั่วไป

“ขณะนี้ยังรอดูการปรับกลยุทธ์ธุรกิจอเมซอนของ ปตท. หลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกันก่อนหน้านี้ ก่อนจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรต่อไป แต่ที่ได้มายื่นข้อเรียกร้องกรณีกิจการไฟฟ้าก่อนนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา”

ด้านนายวิระพล จิระประดิษฐกุล กรรมการ กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า กกพ. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลังจากมีผู้มายื่นข้อเรียกร้องต่อกรณีการที่กลุ่ม ปตท. จะเข้าซื้อกิจการ GLOW โดยยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ก็ยังอยู่ในกรอบระยะเวลา 90 วันหลังจากได้รับหนังสือเพื่อให้พิจารณาจาก GPSC เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่การพิจารณาของ กกพ. จะอยู่ในขอบเขตตามข้อกำหนดว่าด้วยการแข่งขัน และจะนำข้อกังวลเรื่องการดำเนินการขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาพิจารณาร่วมด้วย ■